

ลุ่น จีน รถไม่รอด?

●● ตอนนี้ทั่วโลกต่างจับตามองเศรษฐกิจจีนที่เกิดปรากฏการณ์ **“เงินทุนไหลออก”** กลายเป็นเลือดไหลไม่หยุด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีนต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบมากถึง 5.90 แสนล้านหยวน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ เดือน ก.พ.2556 เป็นต้นมา เพื่อชดเชยเม็ดเงินที่ไหลออกไป ดูไปแล้ว เศรษฐกิจจีนยังคงลำบากไปอีกพักใหญ่ สาเหตุจริงๆ ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจจีนไม่ดีขึ้น แต่เป็นเพราะ **“สงครามเศรษฐกิจ”** ที่จีนไปประกาศศึกกับโลกตะวันตก ที่จะปลดความน่าเชื่อถือของเงินสกุลดอลลาร์ และยุติ โดยต้องการดัน **“เงินหยวน”** ขึ้นแทนมาเป็นเงินสกุลสำคัญของโลกแน่นอนว่า เมื่อจีนต้องการอภัยตัวเอง และปลดความน่าเชื่อถือของโลกตะวันตก ก็เลยถูก **“รุมยำ”** เพื่อไม่ให้จีนได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเป้าหมาย ●● ใครจะไปยอมง่าย ๆ คนที่เป็นมหาอำนาจที่กุมชะตาเศรษฐกิจโลก และสามารถ **“พิมพ์แบงก์ขาย”** ได้แบบไม่ต้องมีผลผลิตอะไร เขาจะยอมให้เงิน **“เหยียบหน้า”** ได้ง่ายๆ เหรอ อย่างประเทศไทยเรา จะหาเงินให้ได้ ต้องผลิตของไปขายอย่างยากลำบาก จึงจะได้เงินมา แต่โลกตะวันตกผลิตเงินขายคือๆ เลย ซึ่งเขาสามารถทำได้ เพราะกุมอำนาจเศรษฐกิจโลกไว้ในกำมือ เมื่อจีนไปท้าทาย และอาจจะส่งผลให้ฝรั่งไม่สามารถพิมพ์แบงก์ขายได้ในอนาคต ก็เลยห้องเปิดศึกกันขนานใหญ่ ตอนนี้ดีใหญ่โดนไปหลายดอก เริ่มทำทำ



สมชัย สุงลว้าง

ว่าจะทรุด แต่จะ **“แพ้น็อก”** หรือไม่นั้น ก็ต้องดูต่อไปว่า ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของจีน จะยืนโตลมแรงไปได้นานขนาดไหน ดูแล้วศึกนี้คงยืดเยื้อไปนานอีกหลายปี **“ซาใหญ่”** รบกันสงครามยืดเยื้อแน่นอน ●● ที่ซวยก็คือ ประเทศปลาชิวปลาสร้อย อย่างประเทศไทยเราแน่แหละ เพราะไทยเราส่งออกสินค้าไปจีนสูงถึง 11% ของมูลค่าส่งออก และยังมียัก 5% ที่ส่งไปยังเมืองลูกของจีน อย่าง ช่งกง ถ้าเศรษฐกิจจีนยังคงอยู่ในมรสุมแบบนี้ อย่าหวังว่า ส่งออกไทย ในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 ที่ติดลบไป 5.8% มองยังปีนี้ก็คงไม่ฟื้นประเทศไทยก็ควรหารายได้จากทางอื่นมาเสริม เช่น บวมท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพราะตรงนี้ได้เน้นๆ เนื้อๆ ข้อสำคัญ ทำยังไงจะลด **“การนำเข้า”** เพื่อให้ประเทศไทย **“เกินดุล”** ในยามที่ภาวะการค่าการลงทุนโลกซบเซาอยู่ในขณะนี้ เรื่องนี้เห็นที่รัฐบาล ต้องหันมารณรงค์ให้ลดการนำเข้า เพื่อไม่ให้ **“ขาดดุลการค้า”** มากเกินไป โดยเฉพาะ **“สินค้าฟุ่มเฟือย”** ต่างๆ ต้องจำกัดการนำเข้า อย่าให้การใช้จ่ายเกินตัวของเศรษฐกิจ มาทำให้ประเทศชาติ **“เสียดุล”** ●● ขณะที่ไทยกำลังทรุดประเทศเพื่อนบ้านของเรา โศภพดูๆ เห็นแล้วรู้สึกอีกจาดาร้อน แต่ในวิกฤติขอมมีโอกาส เมื่อภาคธุรกิจไทย ก็รู้จักเดินทางไปหากินในประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเติบโต **“สุกคิระรักษ์”** เอ็มดีใหญ่ 5.ซีไอเอ็มบี ไทย ให้สาขาเวียงจันทน์ ปล่อยเงินเชื่อสกุลเงินกีบ 8 ล้านดอลลาร์ แบงก์ลาวคือ ACLEDA Bank Lao นำไปปล่อยกู้ต่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอีลาว รวมถึงผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม โดยการสนับสนุนสินเชื่อครั้งนี้ มีบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (ไอเอฟซี) ของกลุ่มธนาคารโลก เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สกุลเงินกีบเต็มจำนวน ต้องถือว่า 5.ซีไอเอ็มบี ฉลาดที่ปล่อยกู้เป็น **“เงินกีบ”** เพราะทิศทางค่าเงินบาทยังอ่อนตัว และเงินกีบจะแข็งตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ตามภาวะ

เศรษฐกิจลาวที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง เซฟตัวเองได้ระดับหนึ่ง แถมยังได้ ไอเอฟซี มาค้ำประกันเงินกู้ ไม่มีหนี้เสียก็แล้วกัน ว่ากันเถอะ ●● ธุรกิจน่าสนใจ **“ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์”** บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA เปิดตัวธุรกิจใหม่ **“PlanetFiber”** คือ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วแสงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจน บุกไปห้องต่างๆ ในอาคารสูง เป็นรายแรกของไทย PCA ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กสทช. เมื่อเดือน ก.ย. 2558 โครงการแรกที่ติดตั้งคือโครงการคอนโดมิเนียม Centric ทิวานนท์ จำนวน 1,063 ห้อง ขณะนี้มีโครงการคอนโดมิเนียมที่ติดตั้ง FTTR แล้วทั้งหมด 21 โครงการ จำนวน 13,214 ห้อง เป้าหมายปี 2559 มีจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมที่จะติดตั้ง 60 โครงการ รวม 40,000 ห้อง และปี 2560 มีเป้าหมายจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมที่จะติดตั้ง 120 โครงการ รวม 100,000 ห้อง และคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 50,000 ราย หรือประมาณ 50% ของจำนวนห้องทั้งหมด **“คิดใหม่ ทำใหม่”** โดนใจลูกค้า ทำยังไงก็รวย...

●● ตัวอย่าง **“ตู้บุญเดิม”** ของ **“เฮียสมชัย สูงสว่าง”** บมจ.ฟอร์ทสมาร์ท เซอร์วิส ที่เห็นเด็กๆ ไปเติมเงินมือถือ ดูที่แรกก็ไม่คิดอะไร แต่ไปๆ มาๆ กลับจะกลายเป็น **“หน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์”** ที่น่าจับตามอง เพราะต่อไปโลกเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต และระบบสัญญาณมือถือ **“ตู้บุญเดิม”** ที่วางถึยิบทั่วประเทศไทยนี้แหละ จะทำรายได้มากมายมหาศาล ไม่แพ้ **“เคาน์เตอร์เซอร์วิส”** ของ **“7-11”** ก็แล้วกัน ต่อไปใครจะไปจ่ายหรือชำระค่าบริการต่างๆ ก็สามารถจ่ายผ่านตู้บุญเดิมได้ทั้งหมด ตอนนี้มีวางทั่วประเทศไทยแล้ว 66,000 ตู้ และตั้งเป้าปี 2559 จะมีตู้บุญเดิมทะลุ 90,000 ตู้ คิดง่ายๆ 7-11 มีทั่วประเทศ 8,000 สาขา แต่ตู้บุญเดิมมีมากกว่า 10 เท่า ถ้าทำให้คนรู้จักและหันมาใช้บริการได้ **“เฮียสมชัย”** คงจะ **“สูงสว่าง”** เหมือนนามสกุล...รวยชะให้เช็ด ●● ยังห่วง **“ชาวสวนยาง”** เหมือนเดิม แต่การแก้ไขปัญหายังไม่คืบหน้ากำลังคัดเลือก **“ผู้ว่าการยาง”** กันอยู่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.rubber.co.th และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 12 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารทั่วไปหรือด้านธุรกิจหรือการตลาด หรืออุตสาหกรรม และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในบริบทที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทอุตสาหกรรมยางและการตลาดยางพารา ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน **“เจ้แป้น”** ดูแล้ว คนที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้คือ **“สุเทพ เทือกสุบรรณ”** เพราะรู้ปัญหาของยางพาราทั้งระบบ แต่ติดที่เงื่อนไข **“อายุเกิน”**...เอ๊ยย

ส.คนกรีดยางลงนามขับไล่ผู้บริหาร กยท. ร้อง! รมว.เกษตรฯ รับผิดชอบต่อคำพูด
(03/02/2559)

**นครศรีธรรมราช - สมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย ร่วม
ลงนามขับไล่ผู้บริหาร กยท. พร้อมเรียกร้อง รมว.เกษตรฯ แสดงความรับผิดชอบต่อ
คำพูด หลังยังไม่สามารถแก้ปัญหาทางพาราได้ และเห็นว่าเป็นการซื้อเวลา**

วันนี้ (2 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เขต 2
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีด
ยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิก และเครือข่ายชาวสวน
ยางจำนวนหนึ่ง ได้ทยอยเข้าทำกิจกรรมลงนามเพื่อขับไล่ผู้บริหาร กยท. ซึ่งเป็นไปตาม
คำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับปากไว้ก่อนหน้านี้ [size=
78%] [/size]

นายมนัส ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ลั่นวาจาไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วม สั่งให้เร่งจ่ายเงินออกให้
เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2559 และหากเกิน
กรอบเวลาจะมีการออกคำสั่งปลด หรือย้าย

โดยการล่ารายชื่อดังกล่าวนั้น นายมนัส ระบุว่า เป็นการเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ แสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดรัฐมนตรีในการบริหารจัดการ
จนถึงขณะนี้การแก้ไขปัญหาเงิน 1,500 บาท ยังไม่แล้วเสร็จ และจุดรับซื้อยางพารา
ตามนโยบายยังไม่ขยับ และเห็นว่าเป็นการซื้อเวลา

ที่มา MGR Online (02/02/2559)

กยท.ส่งหนังสือ‘ซิโนเคม’เลื่อนส่งมอบยาง

กยท.เตรียมส่งหนังสือขอเลื่อนส่งมอบยาง 2 แสนตันให้‘ซิโนเคม’เป็นเดือนเม.ย.แทน หวั่นปริมาณยางมีไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ ยันสัญญาซื้อขายทำได้แถมกำไร

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่าจะทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกลุ่มซิโนเคม(SINOCEM) เพื่อขอเลื่อนการส่งมอบยางล็อตแรกจำนวน 1.67 หมื่นตัน โดยจะส่งมอบในเดือนเม.ย.2559 จากกำหนดการเดิมที่ตกลงกันไว้จะส่งมอบล็อตแรกเดือนมี.ค.นี้ เป็นเวลา 12 เดือนต่อเนื่อง แต่จากการลงพื้นที่ของกยท.พบกับสถาบันเกษตรกร พบว่าช่วงนี้ยางพาราที่จะออกในฤดูกาลใหม่ ตามสัญญาที่ตกลงขายให้กับซิโนเคม มีจำนวนน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ คณะกรรมการกยท.เห็นควรให้เลื่อนการส่งมอบยางล็อตแรกออกไปก่อน ขณะที่ยังไม่สามารถกำหนดราคาได้ เพราะราคาตามสัญญาซื้อขายจะกำหนดจากราคาตลาดล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนส่งมอบบวกพรีเมียม ประมาณ 3 หยวนต่อกิโลกรัม

สำหรับการโครงการซื้อ-ขายยางกับ

ซิโนเคม จำนวน 2 แสนตัน ที่เกษตรกรเห็นว่าเงื่อนไขในสัญญาไม่ชัดเจนว่า โครงการนี้เป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ทางกยท.ได้ชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกรไปหลายครั้งและยืนยันว่าสัญญาซื้อ-ขายนี้มีความถูกต้อง โดยกยท.จะเป็นหน่วยงานรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรแล้วจ้างบริษัทที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายสัญญาทำการแปรรูปรวมทั้งประทับตราเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานซึ่งเครื่องหมายรับรองดังกล่าวซิโนเคมให้การยอมรับ จำเป็นที่กยท.ต้องพึ่งพาบริษัท 5 ส่งออกคือบริษัท ศรีตัง บริษัท เกิดวงค์บัณฑิต บริษัท เซท์แลนด์ บริษัท ไทยฮั่ว และบริษัท บีโรท์ เนื่องจากมีมาตรฐานในการแปรรูปยางตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ

นายเชาว์ กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนลงพื้นที่จังหวัดภาคอีสานที่มีการปลูกรยาง เพื่อหารือและเปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกรที่ต้องการขายยางพาราให้ กยท.มากขึ้นทะเบียน และขายยางพาราให้กับกยท. เพื่อรับซื้อส่งมอบให้กับ

ซิโนเคม ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด เพราะรัฐบาลจะซื้อคู่ไปกับการซื้อยางพารา 1 แสนตัน ตามโครงการรัฐบาล น่าจะรับซื้อในราคาเดียวกัน เมื่อหารือกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทำให้ทราบว่าในพื้นที่ขณะนี้มีปัญหา น้ำยางไม่มี เพราะเป็นช่วงปิดกรีดยาง

ดังนั้นหลังพบปัญหาและอุปสรรคของการซื้อขายในภาคอีสาน เพื่อเตรียมส่งมอบให้ซิโนเคม ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ จึงได้เตรียมหารือกับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในภาคใต้ โดยวันที่ 4 ก.พ.นี้ เพื่อเปิดรับสมัครสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าโครงการขายยางให้ กยท.เพื่อส่งให้กับเอกชน 5 ราย แปรรูปและส่งมอบตามสเปคที่ ซิโนเคมต้องการ

“ตอนนี้เงินยังไม่มาเซ็นสัญญาเพื่อซื้อขายล็อตแรกเพื่อให้ส่งมอบตามสัญญางวดแรกในเดือนมี.ค. เมื่อกยท.หารือกับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร พบว่ายางพาราไม่เพียงพอในการส่งมอบ จึงจะขอเลื่อนออกการส่งมอบ

ออกไปก่อน 1 เดือน ก่อนที่จะส่งมอบงวดแรกในเดือนเม.ย.นี้ ส่วนที่เกษตรกรที่ออกมาโจมตีว่า กยท.แหกตาว่าสัญญาในการซื้อขายยางระหว่างซิโนเคมกับกยท.เป็นแค่สัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน ไม่ใช่สัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ ถือเป็นการเล่นกลางน้ำ เบื้องต้น กยท.คิดว่าทำถูกต้องตามขบวนการ แม้จะเป็นสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชนยังมีกำไรต่อโลกรัมละ 3-4 บาท หรือกำไรในการทำธุรกิจ 600-700 ล้านบาท ถือว่าคุ้มและสามารถทำได้”นายเชาว์กล่าว

สำหรับหนังสือที่นายดิศทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหนังสือถือคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2558 เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง ระหว่าง กยท.และซิโนเคม เป็นเพียงสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชนเท่านั้น ยอมรับว่าไม่รู้เรื่อง แต่ยืนยันว่าแม้เป็นสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน ก็สามารถดำเนินการได้ตามขอบข่ายธุรกิจของกยท.



เฟิ่งนีกออก

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บริหารระดับสูงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัปดาห์ก่อน

เชาว์ ทรงอาวุธ

พันเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการแทน ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็ไม่อาจถูกบรรดากระฉิบกระฉอกข่าวรุมซ้ำถามประเด็นฮอตฮิต ความคืบหน้าการรับซื้อยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางในราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม ไปถึงไหนแล้ว

ซึ่งทันก็ใจดี เปิดโอกาสให้กระจอกข่าวเดินไปคุยไปตั้งแต่ชั้น 3 จนถึงชั้น 1 เพื่อไปรอขึ้นรถกลับที่ทำงาน

พอถึงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ ทันก็ยืนคุยอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งไร้วัวว่ารถจะมารับซะที จึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อกดเรียกคนขับรถ

แต่ยังไม่ทันมีใครรับสาย เหมือนทันจะนีกอะไรออก จึงพูดขึ้นว่า “เฟิ่งนีกขึ้นได้ วันนี้ผมขับรถมาเองนี่นา”

อุ๊ะ!! คินะ ทันไม่ใจร้อนนั่งแท็กซี่กลับไปก่อน ไม่จั้นคงต้องเสียอารมณ์มาเอารถอีกแน่ๆ อี้

กั้นสถานการณ์ |

กรม.รับทราบซื้อขายไทย-จีน 2 แสนตัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบสัญญาการซื้อขายยางระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และบริษัท ซิโนเคม ในการซื้อขาย 2 แสนตัน จากความร่วมมือรถไฟ ไทย-จีน โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายแผ่นรมคว้นชั้น สาม 1.5 แสนตัน และยางแท่ง 5 หมื่นตัน โดยราคาซื้อขายแท่งจะเป็นราคาส่งออกย้อนหลัง 2 เดือน จะส่งมอบที่ทำเรือ ชลบุรี และท่าเรือปีนัง มาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม ยาง 2 แสนตันจะต้องเป็นยางที่ผลิตไม่ เกิน 3 เดือน นับจากวันทำสัญญา โดยยาง 90% เป็นยางที่ ผลิตจากผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทย โดยผู้ซื้อเป็นผู้เลือก และยางแผ่นรมคว้นชั้น 3 จะซื้อจากสถาบันเกษตรกร และ กยท. ทั้งนี้ยางที่ส่งมอบจะมีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ผลิต ถึงการส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผู้ซื้อเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่าย ส่งมอบครั้งแรกเดือน มี.ค.นี้ มีเงื่อนไขชำระเงินเปิด แอลซี 45 วัน

ชาวสวนยางสุราษฎร์ฯเตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้หาแนวทางช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยเสนอข้อเรียกร้องจำนวน 3 ข้อ คือ 1.ยกเลิกสิทธิการขายไร่ละ 10 กก.ไม่เกิน 15 ไร่ 2.ให้ชาวสวนยางขายยางได้ราคาเดียวกันทุกคน และ 3.ชาวสวนยางรับเงินสดจากจุดรับซื้อได้เลยไม่ต้องรอคิวที่ ธกส.โดยให้รัฐบาลโอนเงินผ่านสถาบัน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางพวงพรมคร จำกัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ชาวสวนยางเตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้หาแนวทางช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยเสนอข้อเรียกร้องจำนวน 3 ข้อ คือ 1.ยกเลิกสิทธิการขายไร่ละ 10 กก.ไม่เกิน 15 ไร่ 2.ให้ชาวสวนยางขายยางได้ราคาเดียวกันทุกคน และ 3.ชาวสวนยางรับเงินสดจากจุดรับซื้อได้เลยไม่ต้องรอคิวที่ ธกส.โดยให้รัฐบาลโอนเงินผ่านสถาบัน

ด้านนายวุฒิ รักษ์ทอง ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดจุดรับซื้อมาร่วม 1 สัปดาห์ เกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจน้อยมาก บางวันไม่ได้รับซื้อเลยเนื่องจากยางไม่ได้คุณภาพ โดยที่ อ.เคียนซา มี 2 จุดรับซื้อ ชาวสวนยางนำยางมาขายเพียงแค่ 4.2 ตัน โดยจุดรับซื้ออำเภออื่นๆ ทั้ง 18 อำเภอก็ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่จุดรับซื้อน้ำยางสดกิโลกรัมละ 42 บาท ทั้งจังหวัดยังไม่สามารถเปิดจุดรับซื้อได้เพราะติดขัดการบริหารจัดการ

ที่มา รวบรวมจากดอทคอม : 2 กพ. 2559

กรม.เคาะงบปี60 แค่ 2.73 ล้านล.

เพิ่ม 0.5% - ใช้ลงทุน 5.4 แสนล.
จ่อวันนี้ หวย '120 ล้านฉบับ'
เจ้าลัวโอนหุ้นหลบภาษีมรดก

กรม.ไฟเขียววงปี'60 วงเงิน 2.733 ล้านล.
เพิ่มขึ้นแค่ 1.3 หมื่นล. ขาดดุล 3.9 แสนล.
ซีเก็บรายได้เข้ารัฐได้น้อย อดงบกลาง 1.8 พัน
ล. ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยง อจ.คาดเสียหายกว่า
6.2 หมื่นล. ด้านกองสลากฯ จับตาจอยหวาย 3
ก.พ. พิมพ์ทะลุ 120 ล้านฉบับ (อ่านต่อหน้า 5)



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ต่อจากหน้า 1

งบปี60

งบปี60 วงเงิน 2.733 ล้านล.บ.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้สมมุติฐานเศรษฐกิจขยายตัว (จีดีพี) โต 4% อัตราเงินเฟ้อ 2% คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 2.733 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท หรือ 0.5% โดยมีงบรายจ่ายประจำปีที่อยู่ที่ 2.121 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1% ขณะที่รายจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ 5.46 แสนล้านบาท คิดเป็น 20% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

0.4% และมีรายจ่ายชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ 65,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% ขณะเดียวกันได้ประมาณการรายได้ที่ 2,343 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งที่แล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท โดยถือเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลที่ 3.9 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

“การตั้งงบประมาณรายจ่ายขาดดุลไม่ใช่สูงขึ้นนั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานมองว่าการจัดเก็บรายได้ภาครัฐจะน้อยลง แต่ตามข้อเท็จจริงการจัดเก็บรายได้รัฐอาจมากกว่าประมาณการภาครัฐที่ 2,343 ล้านล้านบาท ซึ่งถ้าจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มก็จะจัดทำ พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมได้” นายสมศักดิ์กล่าว

นายกฯ กำชับงานเร่งด่วนก่อน

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงบประมาณได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัด

ทำคำของบประมาณมาเสนอตามกรอบเพดานงบประมาณเบื้องต้น 3.31 ล้านล้านบาท ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพื่อให้สำนักงบประมาณกลับกรองอีกครั้ง โดยที่ผ่านมากในการเสนอคำของบประมาณครั้งแรกมีส่วนราชการเสนอมาให้มากถึง 4.2 ล้านล้านบาท สำนักงบประมาณจึงได้ลั่นกรองให้เหลือ 3.31 ล้านล้านบาท และได้เสนอให้ที่ประชุม กรม.เห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรอบในการพิจารณางบประมาณของส่วนราชการทั้งหมด

“นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำการดำเนินการดังกล่าว ว่าการจัดทำงบประมาณปี นี้ขอให้มีความปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการส่งเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการพิจารณาโครงการต่างๆ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ หรือถ้าคำขอใดไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ไปดำเนินการในเรื่องที่มีความเร่งด่วนแทน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอกรอบรายจ่ายงบประมาณปี 2560 เข้า

กรมครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ และ เสนอร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายงบประมาณ 2560 ให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในเดือน มิถุนายน” นายสมศักดิ์กล่าว

อัดงบกลาง 1.8 พันล. แก้อัด

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่าที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,814 ล้าน บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการของกระทรวง มหาดไทย 89 ล้านบาท และอนุมัติงบกลาง 1,659 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ

“โครงการระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริม เกษตรกรในโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และจังหวัดได้ โอนเงินสนับสนุนบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบก.) แล้วจำนวน 167.56 ล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 นั้น จะเร่งดำเนิน โครงการกิจกรรมด้านการเกษตรอื่นๆ อาชีพ นอกภาคการเกษตร งานหัตถกรรม และการจ้าง งาน พร้อมทั้งให้สำนักงบประมาณโอนเงินให้ ชุมชนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้” พล.ต.สรรเสริญกล่าว และว่า สำหรับโครงการ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย โครงการปลูกพืชใช้น้ำ น้อย 28 จังหวัด วงเงิน 152 ล้านบาท โครงการ เกษตรอื่นๆ 58 จังหวัด วงเงิน 1,218 ล้านบาท และโครงการนอกภาคการเกษตร 70 จังหวัด วงเงิน 243 ล้านบาท ซึ่งจากทั้งโครงการคาด ว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 740,184 ราย

คาดแล้งมีผลเสียหาย 6.2 หมื่นล.

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในงานสัมมนา “เกษตรศาสตร์นำไทย สู่อภัย แล้ง” ว่าน้ำในเขื่อนหลักโดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดรองจาก ปี 2537 คือ ประมาณ 3,018 ล้าน ลบ.ม. ถ้ารวม น้ำในเขื่อนอื่นๆ อาทิ เขื่อนแควน้อย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขณะนี้มีปริมาณ 3,800 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนในภูมิภาคทั้งเขื่อนแม่งัด ภาคเหนือ เขื่อน อุบลรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำ ในเขื่อนช่วงปี 2557-2559 ต่ำกว่าเส้นควบคุมทั้ง ล้น อย่างไรก็ตาม ทางกรมชลประทานมีแผนการ บริหารการจัดการซึ่งจะใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาธรรมชาติเป็นหลัก รวมถึงการติดตาม สภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้น้ำใน

เขื่อนต่างๆ ทั้งอ่างเก็บน้ำ เขื่อน มีปริมาณน้ำ ที่สูงกว่าเส้นควบคุม เชื่อว่าจะทำให้กรุงเทพฯ และภาคกลางกว่า 22 จังหวัด บริเวณลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา จะมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงหน้าร้อน

นายวิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการ เกษตรในปี 2558-2559 จะสร้างความเสียหาย ประมาณ 6.2 หมื่นล้าน ในมุมมองจากฝ่าย เศรษฐศาสตร์ ควรกำหนดอุปสงค์การใช้น้ำ อาจ จะใช้กลไกต่างๆ กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้น้ำตระหนัก ถึงต้นทุนของน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากร สิ้น สาธารณะ รวมถึงการจัดการเชิงนโยบาย ส่งเสริม ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ มากขึ้น เพื่อกระจายแหล่งกักเก็บน้ำ

สลาก 3 ก.พ. พุ่ง 120 ล. ฉบับ

รายงานข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งว่า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำนักงานสลากกิน แบ่งรัฐบาลเปิดให้จองและซื้อสลากที่มีการพิมพ์ เพิ่มอีก 10 ล้านฉบับคู่ หรือ 20 ล้านฉบับ ทำให้ สลากในตลาดในงวด 16 กุมภาพันธ์นี้ จะมีถึง 120 ล้านฉบับ จากก่อนหน้านี้พิมพ์อยู่ 100 ล้านฉบับ โดยการพิมพ์สลากเพิ่มดังกล่าวนำมาขายให้กับ ผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย คาดว่าจะทำให้ ผู้ค้ารายย่อยสามารถซื้อสลากได้ทั้งหมดถึง 7 หมื่น ราย จากก่อนหน้านี้ซื้อกันได้ 4 หมื่นราย โดยมียอด ลงทะเบียนผู้ค้าจำนวน 1.7 แสนราย

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการเพิ่มปริมาณ สลากดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ท. อภิวัชร์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกิน แบ่งรัฐบาล หลังจากมีการสำรวจพบว่าผู้ค้าสลาก ส่วนใหญ่ยังจองซื้อไม่ได้ ผู้ค้าบางรายถึงขนาด ลงทุนมาออนไลน์เพื่อซื้อเอทีเอ็ม ประกอบกับปริมาณ สลากที่เพิ่ม 100 ล้านฉบับ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ยังสามารถขายได้หมดทุกงวด ไม่มีปริมาณสลากเหลืออยู่ที่สำนักงานสลาก และบอร์ดเป็นกังวล

ดูสถานการณ์เพิ่ม-ลด

ข่าวแจ้งว่า จากปัญหาที่พบทำให้บอร์ดสลาก ต้องการทดลองเพิ่มปริมาณสลากให้มากขึ้น ครั้ง นี้เป็นครั้งแรกที่ดูว่าหากเพิ่มไปแล้ว 20 ล้านฉบับ เพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพออาจจะพิจารณา เพิ่มสลากมากขึ้นกว่านี้ในระยะต่อไป แต่หาก ปริมาณสลากที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาในการ ตลาดขายไม่หมด มีเหลือมาก อาจพิจารณา ปรับลดปริมาณสลากในครั้งหน้าลง ทั้งนี้ ในการ จองและซื้อสลากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ มีการปรับ เงื่อนไขด้วยการให้นำเงินเท่ากับจำนวนที่จะซื้อ

หรือจองสลากเข้าไปได้ในบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 18.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ ปรับเวลาการซื้อจากเดิมเปิดให้ซื้อผ่านเอทีเอ็ม เน็ตแบงก์เป็น 08.15 น. จากเดิม 08.00 น. ส่วน เคาน์เตอร์เป็นเวลา 08.30 น. เหมือนเดิมเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัยที่ไม่ชินกับระบบเอทีเอ็มและคอมพิวเตอร์ มีโอกาสเข้าถึงสลากมากขึ้น นอกจากนี้ในเดือน กุมภาพันธ์ สำนักงานสลากฯ เริ่มตัดสิทธิ์โควตา ผู้ค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทยที่ มีปริมาณถึง 1.7 แสนราย โดยจะเริ่มตรวจสอบ ผู้ค้าที่ซื้อได้และนำไปขายเอง เพื่อตัดสิทธิ์และ ประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ คาดว่าจะมีผู้ค้าที่ถูกตัดสิทธิ์ประมาณ 7 หมื่นราย เหลือผู้ค้าที่ขายจริงไม่เกิน 1 แสนรายเท่านั้น เพราะเท่าที่ติดตามพฤติกรรมของผู้จองและซื้อ สลากในช่วงที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่จองซื้อได้จะมี การนำสิทธิ์ไปขายต่อกับแผงค้าสลากกว่า 50%

กรุงไทยทำแอปพ์จองล่วงหน้า

นายทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการซื้อ-จองล่วงหน้า สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน KTB netbank บนมือถือ โดยแยกระบบระหว่างลูกค้าทั่วไปกับผู้ที่ลง ทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก เพื่อให้ลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มสามารถใช้บริการได้สะดวกสบาย และให้ ผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากสามารถทำ รายการได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

“ธนาคารได้เพิ่มไอคอน Lottery ในหน้าแรก ของ KTB netbank บนมือถือ สำหรับบริการ ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้เข้า ถึงได้ง่าย โดยลดขั้นตอนการใส่หมายเลขบัตร ประชาชนและรหัส TOP สามารถใช้ไอคอนใหม่ ได้ในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากตั้งแต่งวดวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้ส่งเอสเอ็มเอส แจ้งให้ทราบแล้ว พร้อมกันนี้ธนาคารได้ปรับเวลา ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากโดยทำรายการผ่านเอทีเอ็ม และ KTB netbank ได้ตั้งแต่เวลา 08.15 น. เป็นต้นไป ส่วนการทำรายการผ่านสาขา เริ่มใน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปเช่นเดิม” นายทรง พกกล่าว และว่า ส่วนผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า สลากที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ยัง สามารถทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากในระบบ เดิมได้จนถึงงวดวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

รอคิวเอทีเอ็มล่วงหน้า 2 วัน

ที่บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก สีแสดธนาคารกรุงไทย เอ.เอียง

พิษณุโลก มีแม่ลูกคู่หนึ่งแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน จ.พิษณุโลกได้นำเสื้อและหมอนมาปูนอนฝ่าหน้าต่างเอื้อที่เอื้อม เพื่อจองคิวในการเข้ากดซื้อหอยรัฐบาลที่จะเปิดให้ซื้อผ่านระบบออนไลน์

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ โดยมานอนฝ่าตู้เอื้อที่เอื้อมตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ส่วนที่ จ.นครพนม บรรยายกาศหลังวันหอยออกยังมีปัญหาความวุ่นวายของกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยทุกงวดจะเปิดให้มีการจับจองงวดละ 1 วันหลังวันหอยออก คือวันที่ 3 และประมาณวันที่ 18 ของทุกเดือน ส่งผลให้ผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้าต่างถิ่นมาจับจองคิว บางรายต้องยอมเอาเดินที่ไปทางนอนฝ่าตู้เอื้อที่เอื้อม รวมถึงมีการติดป้ายจองคิวไม่ให้ผู้ค้าต่างถิ่นมาแย่งคิว เช่นเดียวกับที่ตู้เอื้อที่เอื้อมหน้าธนาคารกรุงไทย ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง มีผู้ค้าสลากต่างมารอเข้าคิวจองสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างคึกคัก บางรายเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อจองสลากกันตั้งแต่วันหอยออก หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดแผงแล้ว

กยท.เลื่อนส่งยางให้จีนเม.ย.

นายเซอร์ ทรวงอรุณ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เตรียมทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกลุ่มบริษัทซิโนเคม (SINOCEM) หรือบริษัทจีน เพื่อขอเลื่อนการส่งมอบยางล้อตแรกจำนวน 1.67 หมื่นตัน โดยจะส่งมอบในเดือนเมษายน 2559 แทน จากกำหนดการเดิมตกลงส่งมอบล้อตแรกในเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากทาง กยท.ลงพื้นที่พบกับสถาบันเกษตรกร จึงได้ทราบข่าวซึ่งนี้บางพาราที่จะออกในฤดูกาลใหม่ตามสัญญาที่ตกลงขายให้กับซิโนเคมมีจำนวนน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ คณะกรรมการ กยท.จึงเห็นควรให้เลื่อนการส่งมอบยางล้อตแรกออกไป ยืนยันว่าสัญญาซื้อ-ขายนี้มีความถูกต้อง จำบริษัทที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายสัญญาทำการแปรรูป

รวมทั้งประทับตราเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานจำเป็นทั้งพาราบริษัท 5 เลือส่งออก คือ บริษัทศรีตรง บริษัทเกิดวงศ์บิมพิต บริษัทเซาท์แลนด์ บริษัทไทยฮิว และบริษัทบีโรวี เนื่องจากมีมาตรฐานในการแปรรูปยางตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ

“ที่เกษตรกรออกมาโจมตีว่า กยท.แหกคาวว่าสัญญาในการซื้อขายยางระหว่างซิโนเคมกับ กยท.เป็นแค่สัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน ไม่ใช่สัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ ถือเป็นหลอกลวงนั้นเบื้องต้น กยท.คิดว่าทำถูกต้องตามกระบวนการ แม้จะเป็นสัญญาระหว่างเอกชนต่อเอกชน ก็ยังมี

กำไรต่อกิโลกรัม (กก.) ละ 3-4 บาท หรือกำไรในการทำธุรกิจประมาณ 800-700 ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มและสามารถทำได้” นายเซอร์กล่าว

บึงกาฬรับซื้อยางวันแรก

นายวิวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะผู้แทนจากเกษตรกรจังหวัด ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำชุมชนเดินทางลงพื้นที่

ตรวจสอบความเรียบร้อยจตุรับซื้อยางพาราตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลรับซื้อ กก.ละ 45 บาท) คนละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 10 กก. หรือไม่เกินคนละ 150 กก.เป็นวันแรก ที่ลานรับซื้อยางชุมชนสหกรณ์บ้านห้วยสะอาด หมู่ 4 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นจุดนำร่องของจังหวัดที่มีความพร้อมในการรับซื้อยางวันแรก โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางทยอยนำยางมาขายเข้าสู่ระบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อนถ้วย

นายอุดม มะลิตัน อายุ 52 ปี เกษตรกรชาวสวนยางบ้านห้วยสะอาด กล่าวว่า การขายยางให้กับรัฐบาลยุ่งยาก ขั้นตอนมีหลากหลายขายยางไปแล้วเงินก็ยังไม่ได้ กว่าจะขายได้ก็ต้องใช้เวลานานกว่า 15 วันถึงจะนำมขายได้ หลังจากขายไปแล้วก็ต้องรอนอนุมัติจาก กยท.จังหวัดกว่าเงินจะเข้าธนาคารใช้เวลาอีก 3-4 วัน ซึ่งแตกต่างจากการขายยางให้กับลานยางเอกชนที่ขายยางเสร็จแล้วรับเงินทันที ง่ายกว่ากัน ซึ่งบางคนบางครั้งรอรับก็ต้องการเงินเร็วเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

จบปี 60

สุราษฎร์ฯ ถกแก้ปัญหารับซื้อ

ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางพวงพรมคร จำกัด หมู่ 2 ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางของ จ.สุราษฎร์ธานี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชุมหารือกับตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากหลายพื้นที่ กว่า 80 คน เพื่อแก้ไขปัญหาการรับซื้อยางพาราตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล หลังจากพบปัญหาโรงงานของเอกชนบางแห่งไม่รับซื้อ

นายวุฒิ รักษ์ทอง กรรมการฝ่ายการตลาดสหกรณ์กองทุนสวนยางพวงพรมคร จำกัด กล่าว

ว่า สหกรณ์มีต้นทุนทำยางแผ่นตลกก็โลกรั่มละ 6 บาท เมื่อรวมกับต้นทุนรับซื้อน้ำยางสดเพิ่มเป็นก็โลกรั่มละ 48 บาท แต่ขายได้เพียง 45 บาทเท่านั้น ขอเสนอให้รัฐบาลรับซื้อยางของเกษตรกรทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ รวมถึงการแก้ไขสัญญาของสหกรณ์ที่เข้ามาช่วยรับซื้อยางให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถรับซื้อได้ถึงสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนนี้และให้สหกรณ์อยู่ได้อย่างขาดทุนมาก

นายมนต์วัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการสอบถามสหกรณ์พบปัญหาการตีกลับโรงงานไม่รับซื้อยางในโครงการที่ทางสหกรณ์นำไปขาย โดยได้รับเหตุผลต่างๆไม่ผ่านมาตรฐานทำให้การะทั้งหมดมาตกอยู่ที่สหกรณ์ เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด

โอนหุ้นหนีภาษีมรดก 1 ก.พ. คิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น หากเศรษฐกิจมรดกให้ถูกหลายหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่รับมรดกเกินกว่า 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีมรดกจากส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท โดยทายาทจะเสียภาษีในอัตรา 5% และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทเสียภาษี 10% ทั้งนี้จากการตรวจสอบการซื้อขายโอนหุ้นให้บุตรหลานและเครือญาติของนักธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตระกูลต่างๆ ที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ช่วงระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการโอนหุ้นเกิดขึ้นอย่างคึกคัก ซึ่งมากกว่าช่วงปกติ และมีมูลค่าการโอนหุ้นมากกว่า 12,227.6 ล้านบาท

ตระกูลดังโอนหุ้นให้เครือญาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบการโอนหุ้นช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงและมีฐานะในสังคมไทยมีการเคลื่อนไหวหุ้นอย่างมาก ได้แก่ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โอนหุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ลูกสาวสองคน คือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ จำนวน 135 ล้านหุ้น และ น.ส.ปรมาภรณ์

ปราสาททองโอสถ 100 ล้านหุ้น หากนับราคาในวันที่โอน เท่ากับนางอาริญาได้รับหุ้นมูลค่า 2,956 ล้านบาท น.ส.ปรมาภรณ์ได้รับหุ้นมูลค่า 2,190 ล้านบาท และโอนหุ้นบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้นางอาริญาอีก 76

ล้านหุ้น มูลค่าในวันโอนกว่า 1,699.6 ล้านบาท นายวิชัย ทองแดง โอนหุ้นบริษัท กรุงเทพคูสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ลูกจำนวน 173 ล้านหุ้น คือ นายอัฐ ทองแดง นายอิทธิ ทองแดง น.ส.วีร ทองแดง นายอดิคุณ ทองแดง นับเป็นมูลค่าหุ้นที่โอนกว่า 3,581 ล้านบาท

นางณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ โอนหุ้นคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ลูกสองคน คือ น.ส.ณัฐชนก วงศ์สวัสดิ์ น.ส.กิตติมา วงศ์สวัสดิ์ คนละ 15 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้น 975 ล้านบาท นายธนา เอื้อวิทยา โอนหุ้นบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ให้แม่ 6.5 ล้านหุ้น นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น โอนหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้นายปราบดา หยุ่น กว่า 6.48 ล้านหุ้น หรือประมาณ 20 ล้านบาท และ โอนหุ้นบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีก 120 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 186 ล้านบาท

เสียดำธรรมเนียม-ไม่เสียภาษี

นายประสาร มาลีเนห์ ชายหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1 บาท จำนวน 111.86 ล้านหุ้น ให้ลูกชายและลูกสาว ซึ่งในวันที่ย้ายให้ในวันราคาหุ้นบีอีซีในกระดานอยู่ที่ 29.50 บาท นายต้น ภาสกรนที โอนหุ้นบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ลูกชายและลูกสาว มูลค่า 368 ล้านบาท นายปัญญา นิรันดร์กุล โอนหุ้น บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้บุตร 3 คน มูลค่า 254 ล้านบาท

นายแพติมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กระแสการโอนหุ้นภายในครอบครัวมีค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้โอนมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่งจะเสียเพียงค่าธรรมเนียมการโอนเท่านั้น เพื่อให้เสียภาษีมรดกในอนาคต ดังนั้น แม้รัฐบาลจะสูญเสียรายได้จากส่วนนี้ แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะมีความเข้าใจ เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับการโอนหุ้นภายในครอบครัว ส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากนัก ยกเว้นแต่บริษัทที่ผูกขาดกับบุคคลเพียงคนเดียว เช่น เจ้าของกิจการ อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นได้ หากลดสัดส่วนการถือครองหุ้น

ไวยกยท.กคค่าแปรสภาพยาง น้ำยางขึ้นบ่นอบขาดทุน/งบยาง 5 พันล้านจ่อกรม.สัปดาห์หน้า

(03/02/2559)

กยท.จ่อชงกรม.งบ 5 พันล้านซื้อยางแสดต้น วงในเผย ธ.ก.ส.อึดออปลดปล่อยกู โยนบอร์ดตัดสินใจ 27 ม.ค.นี้ ھرวันชำระรายจ่าน่า ข้าวได้เงินคืนข้าวดีดกรรมกร กนย.ชี้ขึ้นตอนยุ่งยาก /ปริมาณรับซื้อน้อยเกิน ประเมินซื้อไม่ถึง 5 หมื่นตัน ด้านบัก ผอ.สถาบันวิจัยยาง ยันลือกโคเวตาขาย ถึงรายย่อยชั่วคราว ไม่ต้องรอคิว ขณะนายกสมาคมน้ำยางชน บ่นอุปโดนรัฐบีบค่าแปรสภาพ ขาดทุน 50 สต./กก. ขณะแบ่งเค้กแล้วยางแสดต้นให้ 2 สมาคมรับซื้อ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ ?ฐานเศรษฐกิจ? หลังจากการประชุม ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (25 ม.ค.) อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่จะ จัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับ กยท.ไปรับซื้อยางจากเกษตรกร ในราคาน่าตลาดปริมาณ 1 แสนตัน งบดำเนินการกว่า 5 พันล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้า

โดยก่อนหน้านี้ในการซื้อยางให้ใช้เงินตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีอยู่ 500 ล้านบาทไป รับซื้อยางจากเกษตรกรก่อน โดยตัวเลขการรับซื้อ ณ วันที่ 26 มกราคมมีปริมาณยางที่รับซื้อรวม 115.29 ตันจากเกษตรกร 1.154 พันคน อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชุม ครม. เห็นชอบแล้ว ทางบอร์ด ของ ธ.ก.ส. จะมีการประชุมในวันที่ 27 มกราคมนี้เพื่อ ขอความเห็นชอบที่จะดำเนินการตามมติ ครม.หรือไม่ เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้มองว่าขาดทุน หลายฝ่ายเกรงจะชำระโครงการ รับจ่าน่าข้าว

โดยจากอดีตองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิม ได้มีการขอเงินจาก ธ.ก.ส. มี 2 โครงการ ที่ยังปิดบัญชีไม่ได้ ได้แก่ 1. โครงการ พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย จำนวน 2.08 แสนต้น วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท สมัยนายถนัดฤทธิไชย เกือบ อดีดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. โครงการสร้างมูลนิธิกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย หรือบัพเฟอร์ฟันด์ ใช้เงินไป 9.6 พันล้านบาท ซื้อยาง 1.3 แสนต้น โดยโครงการแรกนั้นมีการส่งคืนเงินขายยางให้กับ ธ.ก.ส. แล้วแต่ไม่มาก ส่วนโครงการที่ 2 ยังไม่ได้คืนเงินสักบาท และสัญญาเงินกู้จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ตามลำดับ หากไม่ขยายระยะเวลาทาง กยท.จะต้องเสียค่าปรับให้ ธ.ก.ส.ด้วย โดยในที่ประชุม ผู้แทนจาก ธ.ก.ส.ได้กล่าวว่า จะทำหนังสือ แจ้งไปยังนายเขาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท.ให้รับทราบและดำเนินการต่อไป

ด้านนายอุดมศักดิ์ ศุทธิเวทิน อดีดกรรมกรในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการใช้อย่าง ในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 แสนต้น ไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรมากนัก เพราะปริมาณต่อรายน้อยเกินไป(คนละ 150 กก.) ไม่คุ้มค่าขนส่งที่จะนำมาขายที่จุดรับซื้อ จึงประเมินว่ารัฐจะรับซื้อจริงประมาณ 5 หมื่นต้นเท่านั้น ซึ่งจะเข้าทางพ่อค้าที่คอยดักซื้อ นอกโครงการลดราคาขาย ยังได้เป็นเงินสด โดยราคาน้ำยางสด ณ วันที่ 25 มกราคม กิโลกรัมละ 38 บาท หลังจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไป 40 บาท ลดลงมา 2 บาท เพราะโครงการรัฐกลัวจะขึ้นทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ กว่าจะส่งซื้อให้ ธ.ก.ส.โอนเงิน ชาวสวนรายย่อยคงรอไม่ได้ เพราะต้องซื้อกินใช้ทุกวัน ส่วนสถาบันเกษตรกรเองก็ไม่กล้ารับซื้อจากเกษตรกรแล้วจะขายเข้า โครงการไม่ได้ ชำร่วยจะขาดทุน

ด้านนายพิเชษฐ พรหมมูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง เผยว่า โมเดลรับซื้อยางในโครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงาน ภาครัฐ ได้ถูกออกแบบโดยปิดช่องโหว่ใน 2 โครงการในอดีตที่ผ่านมา 1. เกษตรกรเข้าไม่ถึงโครงการ ใช้วิธีการลือกโคเวตาให้ แต่ละราย ไม่ต้องรอคิว ขายวันไหนก็ได้ในจำนวนที่กำหนด 2.โปร่งใส ไรทุจริต โดยเกษตรกรจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับ กยท. กำหนดพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ รายละ 150 กิโลกรัม 3. รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดัง ใช้วิธีการบริหารจัดการให้โรงงานแปรรูปดูแล สินค้าให้มีคุณภาพ

ขณะที่นายอภิชาติ พันธุ์พัฒน์ นายกสมาคมน้ำยางชนไทย กล่าวว่า ผู้รับจ้างในส่วนโรงงานน้ำยางชนได้ขอค่าจ้างในการแปรสภาพน้ำยางสดจาก เกษตรกรเป็นน้ำยางชนกิโลกรัมละ 5 บาท แต่ กยท.ขอปรับลดเหลือ 4.50 บาททำให้ผู้ประกอบการ ขาดทุน 50 สตางค์ ไม่มีแรงจูงใจเพียงพอที่จะช่วยซื้อน้ำยาง

ด้านนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมน้ำยางชนไทย กล่าวยืนยันว่า เป็นราคา 4.50 บาท ต้องทำเพื่อช่วยเหลือ ชาติ ให้โครงการเดินต่อไปได้ ดังนั้นหากเกษตรกรสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่น้ำยางไม่ได้คุณภาพมาขาย บริษัทสามารถไม่รับซื้อ สินค้าได้ เพราะยางที่รับซื้อและยางที่ขายให้กับโรงงานแปรรูปหรือปลายทางจะต้องเป็นยาง ที่มีคุณภาพ ถ้าโรงงานแปรรูปปฏิเสธ การซื้อยาง บริษัทที่รับจ้างแปรสภาพยางจะไม่ได้เงินจากรัฐบาลเลย

?ส่วนกำหนดการรับซื้อคาดว่าในวันที่ 27 มกราคมนี้จะเริ่มได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการแก้ไขสัญญาให้เป็นธรรมระหว่าง ผู้ประกอบการกับ กยท. ทั้งนี้ในโคเวตา 1 แสนต้น มีการแบ่ง สมาคมน้ำยางชน รับซื้อน้ำยางสด กิโลกรัมละ 42 บาท จำนวน 3 หมื่นต้น ส่วน ยางแผ่นดิบชั้น 3 จำนวน 4 หมื่นต้นและยางก้อนถ้วย จำนวน 3 หมื่นต้น ราคา กิโลกรัมละ 41 บาท จะรับซื้อจาก บริษัทในสมาคมยางพาราไทย?

ที่มา จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (02/02/59)

**เกษตรฯ รุกร่างยุทธศาสตร์ - แผนยางพารา 10 ปี ด้าน สศก. เตรียมคลอดคณะทำงานฯ กลาง ก.พ.
นี้ (03/02/2559)**

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพารา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) หวังแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแบบยั่งยืน ด้าน สศก. เร่งยกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราแล้ว เพื่อนำเสนอ รมว.กษ. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราพิจารณาลงนามในคำสั่ง นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) เป็นเลขานุการ ถึงแนวทางการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพารา เพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนายางพารา สอดคล้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ยางพารานั้น มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) โดยจะพิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะมีการนำงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเพิ่มมูลค่า แนวโน้มความต้องการของตลาด พืชทดแทนยางพารา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น โดยจะศึกษาแบบอย่างจากประเทศมาเลเซีย และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราเข้ามาด้วย

เลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สศก. กำลังเร่งยกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา จะมีองค์ประกอบของคณะทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร พร้อมนี้ สศก. จะได้มีการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่กรีด ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปภายในเดือนกรกฎาคม และนำเสนอ ครม. โดยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ กระทรวง ทบวง กรม การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบยุทธศาสตร์ยางพารา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)

ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรสวนยางพารา



เกษตรกรให้ข้อมูลเรื่องปลัดกระทรงฯ



ชมผลผลิตจากสวนของเกษตรกร

ชาวสวนยางพารามีการเพาะปลูกพืชเสริมในพื้นที่สวนยางพารา เพื่อสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวสวนยาง โดยเฉพาะใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความประสงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความเติบโตมาจากฐานรากโดยแท้จริง และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิชาติ กลิ่นนุสสัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



(ศพท.) และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา

การรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยาง หลังราคายางพาราตกต่ำ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา หมู่ ๒ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

โดยมี นายไพศาล แสงทริธัญ รักษาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา นายชัยัญญา แก้วเจริญ เกษตรกร หัวหน้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพื้นที่ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ให้การต้อนรับ

นายอภิชาติ กลิ่นนุสสัย รองปลัดกระทรวง



ชมสวนยางพาราที่ปลูกร่วมกับพืชอื่น ๆ



เกษตรในพื้นที่ให้รายละเอียดของ

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเรื่องของภัยแล้ง ตลอดจนถึงปัญหาราคายาง และการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาปฏิบัติ โดยในเบื้องต้นจะให้ศูนย์เรียนรู้ทั้ง ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างที่พี่น้องเกษตรกรสามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเจ้าของศูนย์ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ ที่ล้วนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้พี่น้องเกษตรกรสวนยางเข้ามาศึกษา เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาด้านรายได้ให้กับตนเอง โดยจะเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของรายได้ของเกษตรกรในอนาคตได้

ศูนย์ฯ เหล่านี้ถือเป็นการสร้างอาชีพเสริม เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การลดต้นทุนการทำปุ๋ยใช้เอง ทำแก๊สธรรมชาติใช้เอง การปลูกพืชเสริม การเลี้ยงสัตว์เสริม ซึ่งสามารถผสมผสานในสวนยางได้ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจะมีเวลาในช่วงกลางวันค่อนข้างมาก ก็สามารถให้

เวลาที่ว่างดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้ เพื่อให้เกิด
รายได้มากขึ้น นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ซึ่งต่อไปในอนาคตก็จะมีกรรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต เช่น
ปุ๋ย จะสามารถซื้อได้ครั้งละจำนวนมาก ๆ ราคา
ก็จะถูกลง รวมทั้งผลผลิตยางพาราเมื่อรวมตัว
กันก็จะสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าหรือ
เอกชนที่จะมารับซื้อได้อีกด้วย.

■ ชุมนุมสภกย.สตูลฯหนุนนโยบายรัฐส่งเสริมใช้อย่างภายในประเทศ

แปรรูปยางแก้ปัญหาราคาตก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล จำกัด พร้อมกระตุ้นสหกรณ์กองทุนสวนยางดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

สตูล : ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายনারถพงษ์ สุนทรนนท์ นายคীরณ พวงมณี และนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา และชมการสาธิตการแปรรูปน้ำยางสด ยางแผ่นรมควัน ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด โดยมีนายวรรณศักดิ์ ไม้จตุรัส สหกรณ์จังหวัดสตูล และคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จังหวัดสตูล

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเป็นพื้นสนามฟุตบอล หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากยางพารา ได้แก่ แผ่นรองสนามฟุตบอลและไม้กวาดยาง โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นพื้นสนามฟุตบอลนั้น ชุมนุมสหกรณ์ ได้ใช้รูปแบบของ รศ.อาชีวิน แกสมาน อาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการยางพารา ม.อ.ปัตตานี ในการคิดสูตรส่วนผสมในการแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ยาง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้เป็นที่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสตูล

เป็นระบบ และตอบสนองแนวโน้มนโยบายวาระแห่งชาติจังหวัดสตูลส่งผลให้สหกรณ์สมาชิกสามารถขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างงานในท้องถิ่น ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์มีสมาชิก 16 สหกรณ์ จำนวน 2,500 ครอบครัว ซึ่งถือได้ว่าชุมนุมสหกรณ์ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มจำนวนการใช้อย่างพาราภายในประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพี่น้องเกษตรกรมีรายได้เสริมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราซึ่งจากเดิมที่ผลิตเพียงแค่อยางแผ่นธรรมดาและน้ำยางชั้นก็ได้หันมาแปรรูปเป็นแผ่นรองสนามฟุตบอล และไม้กวาดยาง ต้องถือว่าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สามารถเป็นโรงงานนำร่องให้แก่ทางสหกรณ์กองทุนสวนยาง

อื่นๆ ได้อีก โอกาสนี้จึงอยากฝากถึงสหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการที่รัฐบาลได้เสนอมาก็อยากจะทำให้เข้าร่วมเพราะมันจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เอง สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ก็อยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ ได้เร่งดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพบว่ามีความสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง แต่อย่างไรก็ดีอยากให้สหกรณ์กองทุนสวนยางส่วนที่เหลือเร่งดำเนินการต่อไป

ระบุบาลมีนโยบายเพิ่มการใช้
ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น
ในขณะที่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น
มากมายในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
มีการทดลองทำ-ทดลองใช้กันมานานพอ
สมควร แต่ในความเป็นจริงนั้น วิชาทกิจ
ชุมชน หรือเกษตรกร ยังมีข้อจำกัด
และอุปสรรคอีกมากมาย ที่จะแปรรูป
ยางออกจำหน่ายในท้องตลาดได้

“สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ทรัพย์ทวี” อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งที่ยังต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคใหญ่ นั่นคือ เรื่อง
การตลาดและเงินลงทุน
แม้ว่าจะมีออร์เดอร์ผลิต
รองเท้าสลิปเปอร์ที่ทำจาก
ยางพาราเข้ามาหลายพันชิ้น
ตั้งแต่ปีก่อน แต่จนถึงปัจจุบัน
ก็ยังไม่สามารถรับออร์เดอร์ได้



สั่งซื้อเยอะแต่ไม่มีทุน
นายสิริ สงนรินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์
กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี เปิดเผยว่า
สหกรณ์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2547 รับซื้อ
น้ำยางจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยาง
แผ่นรมควัน เมื่อเดือนตุลาคม 2557
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดอบรมการแปรรูปยางขึ้นต้นให้
หลังจากนั้นมีโอกาสได้อบรมอีกหลายครั้ง
ทั้งจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ทางกลุ่ม
จึงได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ จนมั่นใจ
ในเรื่องการผลิต และสามารถแปรรูป
ยางได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ หมอน
หนุน หมอนรองคอ เบาะรองนั่ง แผ่น
พื้นรองเท้าสลิปเปอร์ เป็นต้น

นางฉิราพร บางรักษ์ ประธาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี บอกว่า
ข้อจำกัดสำคัญคือ เครื่องมือ เครื่องจักร

สำรวจ ‘ผลิตภัณฑ์ยาง’ ไทยทำ-ไทยใช้ (4) แปรรูปยางขึ้นต้น อุปสรรคเพียบ เกษตรกรท้อ...ถอดใจเลิกผลิต

วันนี้กลุ่มยังไม่มีเครื่องมือในการผลิต
ใช้วิธีการผลิตแบบง่าย ๆ ซึ่งมีข้อจำกัดมาก
เช่น ต้องการทำเบาะโยคะ แต่หมอนึ่งยาง
ที่มีอยู่ เป็นหมอนึ่งขนม ให้ความร้อนจาก
เตาแก๊สธรรมดา คู่มือมีขนาดเล็ก ควบคุม
อุณหภูมิยาก บางครั้งต้องอาศัยแสงแดด
ซึ่งหากฝนตกก็กลายเป็นอุปสรรค

ขาดแคลนนักออกแบบสินค้า

ฉิราพรยังบอกอีกว่า ทางกลุ่มพยายาม
คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด เช่น
ไปซื้อรองเท้าสลิปเปอร์ที่ใส่ในบ้านของ
ทางภาคเหนือมาคูดัดอย่าง และใช้แผ่น
ยางพาราบาง ๆ ใส่เข้าไปแทน ปรากฏ
ว่ามีความนุ่ม สบายเท้า นำหนักเบา
จึงผลิตด้วยวิธีการแบบนี้นำไปวางขาย
จนมีออร์เดอร์เข้ามาหลายร้อยชิ้น แต่ก็
ไม่สามารถรับออร์เดอร์ได้ เนื่องจากวิธีการ
ผลิตต้องใช้เวลามาก ไม่คุ้มค่าแรง
นอกจากนั้น กลุ่มยังได้ผลิตหนึ่งเทียม



ที่ผลิตจากน้ำยางสด ผสมสารเคมี นำไป
ตัดเย็บเป็นผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ ถุงผ้า
ซึ่งมีความทนทาน และป้องกันน้ำ สำหรับ
ผ้ากันเปื้อน ทางสหกรณ์มีออร์เดอร์เข้ามา
1 หมื่นชิ้น แต่ยังไม่สามารถผลิตได้ จึง
ต้องปฏิเสธลูกค้าไป

ขณะเดียวกัน ปัญหาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้าน
เพราะยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในเรื่องรูปลักษณ์ แม้ว่าจะใช้งานได้
จริง แต่ก็ไม่สวยงาม ไม่สะดุดตาผู้บริโภค
จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่าง
จริงจังในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ได้เตรียมกู้เงิน
ตามโครงการของรัฐบาล ประมาณ 600,000 บาท



เพื่อทำโรงงานและผลิตผลิตภัณฑ์ยาง แต่ด้วยรูปแบบการบริหารด้วยระบบสหกรณ์ จึงยังต้องรอการตัดสินใจของคณะกรรมการสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง

จุดอ่อนต้องซื้อน้ำยางข้น

นอกจากกรณีของสหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวีแล้ว “ประชาชาติธุรกิจ” ยังพบว่าผลิตภัณฑ์จากยางพาราแบรนด์ “สุกายะ” ซึ่งมีดีไซน์สวยงามต่างก็เผชิญปัญหาดังกล่าวเช่นกัน

“นางสาวกฤชกร เสมอหน้า” เจ้าของแบรนด์สุกายะ สาวชาวสวนยางวัย 43 ปี ก็ได้ทุ่มเททดลองแปรรูปยางเมื่อ 2-3 ปีก่อนบอกว่า เริ่มต้นจากความสนใจในฐานะลูกชาวสวนยาง ที่เห็นราคาขายมีปัญหา

มาโดยตลอด ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ และได้เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูป กระทั่งกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเริ่มเอาใจจริงเอาใจ สัมผัสเข้าไปเรียนเป็นคอร์สอบรมระยะสั้น 3 วัน ที่ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ตอนนั้นมีคนไปเรียนแค่ 20 คน และยังได้ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แต่การผลิตจะต้องใช้น้ำยางข้น ซึ่งจะต้องซื้อจากโรงงานใหญ่เท่านั้น ในสุราษฎร์ฯก็หายากมาก ส่วนสารเคมีก็ต้องมาซื้อในกรุงเทพฯ

“เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์รูปดอกไม้สวย ๆ สำหรับประดับตกแต่งบ้าน แต่งสวน มีลักษณะคล้ายปูนปลาสเตอร์ แต่น้ำหนักเบากว่ามาก ตกไม่แตก ติดกาวสองหน้า

ก็อยู่ แต่ชิ้นงานนี้ค่อนข้างยาก เพราะต้องระบายสี และต้องใช้แอร์บรัช ซึ่งหัวจะตื้นง่ายมาก ทำชิ้นงานออกมาขาย แต่ไม่ได้รับความสนใจ และไม่ได้ทำตลาดอย่างจริงจัง และไม่เก่งด้านการระบายสี ชิ้นงานแรกที่ทำจึงต้องหยุดไป”

กฤชกรเล่าว่า หลังจากนั้นจึงเลือกผลิตอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงสี โดยมีอาจารย์สายฝน แก้วสม จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นที่ปรึกษา จึงผลิตเป็นหมอน แต่เมื่อทำหมอนรองคอ เบาะรองนั่ง ขนาดมันใหญ่ขึ้น แต่เครื่องมือที่เราสร้างไว้ เป็นขนาดเล็ก เครื่องผสม ก็คือเครื่องตีไข่ตีแป้งสำหรับทำขนม บางชิ้นงานต้องผสม 2 รอบ จึงจะได้ชิ้นงาน 1 ชิ้น และยังมีข้อจำกัดในเรื่องสภาพอากาศ เพราะมีผลต่อเนื้อยางที่เราผสม

ส่วนเศษยางที่เหลือ ก็เอามาตัดให้เล็ก ๆ ลงไปอีก แล้วทำเป็นใส่หมอนใช้เอง ปรากฏว่าเป็นหมอนหนุนที่รองรับสรีระได้ดีมาก โดยจะเปลี่ยนรูปไปตามสรีระของเรา ที่สำคัญระบายอากาศได้ดี ชิ้นนี้เป็นความบังเอิญที่เกิดจากความเสียดายเศษยางที่เหลือ ๆ แล้วต้องทิ้ง

จากการทดลองทำ-ใช้ขาย “กฤชกร” จึงได้ข้อสรุปว่า อุปสรรคใหญ่สำหรับการผลิตในระดับชุมชน/ครัวเรือน คือ “น้ำยางข้น” ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป เพราะเกษตรกรผลิตเอง

ไม่ได้ มีแต่โรงงานขนาดใหญ่เท่านั้น และโรงงานใหญ่ ๆ ก็ไม่ยอมขายน้ำยางข้นให้กับชาวบ้าน หรือลูกค้ารายย่อย

ดังนั้นจึงไม่สามารถผลิตชิ้นงานคนเดียว หรือผลิตแบบแฮนด์เมด (Handmade) ได้ ถ้าเป็นระดับครัวเรือน อาจจะได้คือต้องมีคนช่วย แต่เราทำคนเดียวและเริ่มเหนื่อยแล้ว อีกทั้งหมอนรองคอที่ไปฝากขายในศูนย์โอท็อป 2 เดือนผ่านไปก็ยังไม่ขายไม่ได้ จึงตัดสินใจหยุดผลิตเมื่อราว 6 เดือนก่อน

ถ้าหากจะทำจริงจัง ต้องลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร แรงงาน และต้องทำการตลาดอย่างจริงจัง

สุราษฎร์ธานี - เปิดจุดรับซื้อยางพาราโครงการรัฐบาลผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์ บรรยากาศการซื้อขายยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างเงียบ สามารถเปิดจุดรับซื้อได้เพียงบางแห่ง ส่วนน้ำยางสดยังไม่สามารถเปิดการรับซื้อได้ สถาบันการเกษตรกรชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้อง 3 ข้อ ให้รับไปแก้ไขอย่างเร่งด่วน

วันที่ (2 ก.พ.) ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางพวงพรมคร จำกัด หมู่ที่ 2 ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เครือข่ายสหกรณ์ชาวสวนยาง จำนวน 35 แห่ง ออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้หาแนวทางช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยเสนอข้อเรียกร้อง จำนวน 3 ข้อ คือ 1.ยกเลิกสิทธิการขายไร่ละ 10 กก.ไม่เกิน 15 ไร่ 2.ให้ชาวสวนยางขายยางได้ราคาเดียวกันทุกคน 3.ชาวสวนยางรับเงินสดจากจุดรับซื้อได้เลยไม่ต้องรอคิวที่ ธ.ก.ส.โดยให้รัฐบาลโอนเงินผ่านสถาบัน

นายวุฒิ รัชชทอง ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดจุดรับซื้อมาร่วม 1 สัปดาห์ เกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจน้อยมาก บางวันไม่ได้รับซื้อเลยเนื่องจากยางไม่ได้คุณภาพ โดยที่ อ.เคียนซา มี 2 จุดรับซื้อ ชาวสวนยางนำยางมาขายเพียงแค่ 4.2 ตัน โดยเฉพาะจุดรับซื้อที่สหกรณ์กองทุนสวนยางพวงพรมคร มีเกษตรกรนำยางมาขายให้เพียง 1,064 กิโลกรัม ส่วนการรับซื้อน้ำยางสดไม่สามารถเปิดรับซื้อได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิจึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้จึงไม่มีสิทธิขายน้ำยาง ในโครงการ ประกอบกับเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ไกลไม่สามารถนำมาขายได้ เนื่องจากไม่คุ้มทุน ในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรแล้วนำมาแปรรูปนำไปขายให้แก่เครือข่ายชุมชน สหกรณ์จังหวัดตรัง และไม่สามารถรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรในราคาโครงการได้ เนื่องจากรัฐบาลอุดหนุนในราคา กิโลกรัมละ 4 บาท 60 สตางค์ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตการแปรรูปยางเป็นยางแผ่นอยู่ที่ กิโลกรัมละ 6 บาท จึงออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง หากรัฐบาลไม่รับข้อเสนอสถาบันการยางทั้งภาคใต้จะร่วมกันออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลต่อไป

ที่มา : MGR Online (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)

ยางพาราไทย...ทำอะไร ๆ ได้ตั้งเยอะ รัฐบาลต้องเป็นหัวหอกสร้างดีมานด์



ชั้น 5

ประชาชาติ

รัตนา จินกลาง

พดกันมานานนับสิบปีว่า “ยางพารา” สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ นักวิชาการด้านยางพาราและวิทยาศาสตร์ก็ได้ทุ่มเทวิจัย/พัฒนามานาน แต่ในช่วงขาขึ้นที่ราคายางไปอยู่ที่โลกริมละ 80 ถึง 120 บาท ก็ไม่มีใครใส่ใจกับเรื่องนี้ เพราะขายแต่นำยางสด หรือยางแผ่นก็รวยอยู่คู่กันแล้ว

แต่เมื่อทุกอย่างพลิกผัน ยางราคาดีดิ่งเหว 4-5 กิโล 100 บาท ความมั่งคั่งของบรรดานายหัว เก็บแก่ เจ้าของสวนยาง และเกษตรกรรายย่อยกว่า 1.5 ล้านครัวเรือนก็หดหายไปเกือบ 80% กระเป๋าแฟบไปตาม ๆ กัน

เงินทองซึ่งเป็นทุนเก่าจากการขายยางที่ฝากธนาคารไว้ก็ร่อยหรอลงทุกวัน จนมีเสียงโอดโอยมาจากห้าง ร้านค้า ตลาดสด คนขายมือถือ รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ว่ายอดขายหดตัวมาก เพราะกำลังซื้อหลักมาจากยางพารา ชาวบ้านก็เริ่มไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน

นั่นคือความสำคัญของยางพารา ที่ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรฐานรากอีกต่อไป เพราะมันซึมลึกเป็นโคมินไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย

ดังนั้นแนวทางที่จะทำให้ชาวสวนยางยืนหยัดได้ระยะยาว นอกจากการส่งออกแล้วก็ต้องทำให้เกิดการใช้ยางในประเทศมากขึ้น นั่นก็คือ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์” โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขล



นครินทร์ (มอ.) ซึ่งเป็นคลังความรู้ด้านยางก็ชี้ชัดแล้วว่า ยางพารา 1 กิโลกรัม เมื่อนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 10 เท่า

แล้ววันนี้ยางพาราของไทยใช้ทำอะไรได้บ้าง นอกจากชิ้นส่วนรถยนต์ ถุงยางอนามัย ถุงมือยาง หรือเครื่องมือแพทย์ที่ทำกันมานานแล้ว

ตอนนี้อะการะการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลายแห่งได้ลงมือทำแล้ว คือ ถนนยางพารา เช่น อบจ.สงขลา อบจ.ตรัง อบจ.กระบี่ และทหารก็ได้ทำถนนยางพาราใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในท้องถิ่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เรื่องถนนยางพารา ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ก็มีการวิจัย/พัฒนาสูตรจนเป็นที่ยอมรับ และประเทศมาเลเซียนำไปใช้แล้ว แต่ในเมืองไทยมีข้อโต้แย้งมากมาย กระทั่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ 8 กระทรวงไปเร่งสำรวจความต้องการใช้ยางมาได้เบื้องต้นในปี 2559 จำนวน 2 หมื่นตัน ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ทำถนน

สนามฟุตบอล-ฟุตซอล ลู่วิ่งลานกีฬา เป็นต้น

ที่สำคัญข่าวดีตอนนี้ก็คือของใช้ในครัวเรือนกำลังมาแรง โดยเฉพาะ “หมอน-ที่นอนยางพารา” เป็นสินค้าฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น ที่เห็นชื่อหอบหิ้วเป็นของที่ระลึกกลับประเทศ ที่เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี สมุทรปราการ ยอดขายกล่มทลาย

นับเป็นธุรกิจที่โตเร็วและมีอนาคตอีกไกลหากไม่เปิดศึกสงครามราคากันเอง เพราะชาวจีนขึ้นชอต้องมิให้เห็นแทบทุกบ้าน ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ ผลดีจากวัสดุธรรมชาติแท้ คู่คุณค่าในการใช้งานนาน 5-10 ปี

เท่าที่เกาะติดเรื่องนี้มา ต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับยางพาราเท่าไรแม้ว่าเมืองไทยจะปลูกยางพารามากที่สุดของโลกก็ตาม

เจ้าหน้าที่รัฐหลายแห่งก็เพิ่งจะตื่นตัวหลังถูกทำนายนายกฯ ลุงตู่ สั่งให้ไปหาทางออกเรื่องยางตกต่ำ ตอนนี้นักวิชาการสหกรณ์ยาง วิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปผลิตภัณฑ์

ยาง ต้องต้อนรับบรรดาข้าราชการเดินทาง
ไปดูงานไม่ขาดสาย ก็เป็นเรื่องที่ดีที่
เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยหลายชิ้นก็ยัง
เก่าเก็บไว้บนหิ้ง ผู้ประกอบการ/ชาวบ้าน
เข้าไม่ถึง ผลงานหลายชิ้นมีลิขสิทธิ์ล็อกไว้
หมด ทุนใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงทั้ง ๆ
ที่หน่วยงานดังกล่าวก็ใช้เงินภาษีของ
ประชาชนไปทำงานวิจัย

หากจะลุยกันจริง ๆ ก็ต้องลงมือทำใน
ตอนที่เหล็กกำลังร้อนนี้แหละ

ตอนนี้องค์ความรู้ งานวิจัยกระจาย
อยู่ในหลายหน่วยงาน หลายสถาบันการ
ศึกษา มีดีท็อกเตอร์เต็มประเทศ มีปราชญ์
ชาวบ้านอยู่ทุกจังหวัด เราน่าจะจัดเวที
ให้ผู้รู้เหล่านี้มาระดมความรู้กันเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง เพื่อนำมาใช้ใน
ประเทศให้หลากหลาย เพราะตอนนี้
ราคายางตกต่ำสุด ๆ แล้ว และแนวโน้ม
จะยังไม่พุ่งไปถึงโลละ 80-100 บาทใน
เร็ววันนี้

นั่งคิดเล่น ๆ ว่า ทำไมเราไม่จัดงาน
รวมพลคนรักผลิตภัณฑ์ยางพารา คัดสรร
สินค้า/ของใช้ที่มียางพาราเป็นส่วน
ผสมมาเปิดตัว มาโชว์ศักยภาพให้
เห็นกันจะจะไปเลย โดยภาครัฐจะต้อง
ช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย สร้างตลาดให้เกิดขึ้น

ใครที่เก่งเรื่องยาง เรื่องการดีไซน์ การ
ส่งออกก็ลงไปเป็นพี่เลี้ยง ไปสนับสนุน
ให้สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ทำการผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐานคุ้มค่างับราคา
ที่ผู้บริโภคจะควักกระเป๋าไปซื้อหามาใช้
ซึ่งตอนนี้สินค้าที่ผลิตได้แล้ว เช่น หมอนยาง
ขึ้นส่วนยานยนต์ -รถจักรยานยนต์ กระเบื่อง
มุงหลังคาบ้าน แผ่นกันลื่น ยางบล็อกปูพื้น
ถุงมือยาง รองเท้า กระเป๋า สนามฟุตบอล
 ฯลฯ

ที่สำคัญรัฐบาลก็ต้องดูแลเรื่องภาษี
การนำเข้าเครื่องจักร เพราะตอนนี้เรา
ต้องพึ่งพาเครื่องมือ เครื่องจักรแปรรูปจาก
ต่างประเทศทั้งสิ้น เพื่อให้ได้ต้นทุนการ
ผลิตถูกลงได้อีกทางหนึ่ง

อีกเรื่องที่พูดกันเยอะ และเสนอว่า
ให้ลดซีพีพลาซง โดยให้โค่นต้นยางทิ้ง
เลิกปลูกกันไปเลย หากโค่นทิ้งสักครึ่ง
ประเทศ สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือ ที่ดิน
จะโล่งเตียน กลายเป็นภูเขาหัวโล้นกัน
ไปหมด

วันนี้ทำอะไรจะอยู่ให้ได้ดีกับสิ่งที่เรา
มี แต่ประเทศอื่นมีไม่ได้เช่นเรา พลิกจุด
อ่อนให้เป็นจุดแข็งกันเถอะ

สถานการณ์จ่อปากเหว โอกาสทางการ
ตลาดมี องค์ความรู้ก็พร้อม มาตรฐานก็
มีแล้ว จะรอสิ่งใดอีก หน่วยงานรัฐอย่าง
น้อย 8 กระทรวงนี้แหละที่จะต้องเป็น
ทัพหน้าจริง ๆ ในเรื่องนี้

เอกชนที่แข็งแกร่งก็ลุยเต็มที่ไปเลย
เพราะยังไ้คนไทย และชาวโลกก็ยังคง
อยู่กับยางพาราไปอีกนาน

เลี้ยงใช้คอนกรีตผสมยางพารา ปรับปรุงลานกีฬา-ผิวถนนกรุง

●กรุงเทพมหานคร-รองปลัดฯ กทม.ระบุ จะนำส่วนผสมของยางพาราไปใช้ในการปรับปรุงลานกีฬาในโรงเรียนสังกัด กทม. และนำไปปรับปรุงทางเดิน ลู่วิ่งและผิวถนนเมืองกรุง

นายภัทรุดม ทรุทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า มีโครงการนำยางพาราที่จัดซื้อมา 2,000 ตัน ไปใช้ในภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กทม. ประกอบด้วย สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จะไปปรับปรุงลานกีฬาของ กทม. 328 แห่ง รวมพื้นที่ 415,350 ตารางเมตร โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลู่วิ่งและสนามเด็กเล่น ร้อยละ 35 รวมใช้ยางพารา 500 ตัน สำนักการศึกษา จะนำไปปรับปรุงพื้นลานกีฬาในโรงเรียนสังกัด กทม. 438 โรงเรียน รวมพื้นที่ 412,037 ตารางเมตร โดยมีความหนา 5 เซนติเมตร รวมใช้ยางพารา 450 ตัน

ขณะที่สำนักสิ่งแวดล้อม จะนำยางพาราไปปรับปรุงทางเดินและวิ่งภายในสวนสาธารณะ 14 แห่ง รวมพื้นที่ 80,195 ตารางเมตร โดยใช้แอสฟัลต์ 9,627.2 ตัน และใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมร้อยละ 5 รวมใช้ยางพารา 481.3 ตัน รวมทั้งปรับปรุงทางจักรยานในสวนลุมพินี เขตปทุมวัน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย รอบสวนอัมพร และรอบพระราชวังดุสิต เขตดุสิต และถนนเดชะตุงคะ เขตดอนเมือง รวมพื้นที่ 65,000 ตารางเมตร ผิวทางจักรยานหนา 5 เซนติเมตร ปู 2 ชั้น โดยใช้แอสฟัลต์

คอนกรีตที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ใช้ น้ำยางดิบร้อยละ 12.5 ซึ่งจะแข็งแรงขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปได้ 2-3 ปี รวมใช้ยางพารา 97.5 ตัน สำนักการโยธาจะนำไปปรับปรุงผิวถนนและซอยในพื้นที่ กทม. โดยใช้แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ในการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต 40,000 ตัน ใช้ น้ำยางดิบร้อยละ 12.5 รวมใช้ยางพารา 250 ตัน

รองปลัดฯ กทม. กล่าวอีกว่า สำนักการระบายน้ำใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผลิตจากยางพาราแปรรูปให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านการระบายน้ำ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบายน้ำ อาทิ ยางกันชนเรือ และกันกระแทก ตัวหนอนปูพื้น ถูงมือยาง รองเท้ายางคละขนาด ทุ่นลอยดักเก็บขยะทางน้ำ ที่นอน หมอน รวมใช้ยางพาราแปรรูป 121 ตัน และสำนักพัฒนาสังคม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ กทม.ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม ที่สวนลุมพินี โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราหรือมีส่วนผสมของยางพารา ให้มีพื้นที่จำหน่ายในงานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนร้านค้าทั้งหมด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมวางแผนส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ของ กทม.จากยางพาราในปี 2559-2560 นอกจากนี้สำนักการจราจรและขนส่ง จัดซื้อคันชะลอความเร็วสำเร็จรูป โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ความยาว 1,000 เมตร รวมใช้ยางพารา 150 ตัน

ราคายาง

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	มีนาคม 2559	เมษายน 2559
กรุงเทพฯ สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	46.15	45.90	46.35	46.10
ชั้น 2	45.55	45.30	45.75	45.50
ชั้น 3	45.00	44.75	45.20	44.95
ชั้น 4	44.70	44.45	44.90	44.65
ชั้น 5	44.25	44.00	44.45	44.20

ยางแท่ง

STR5L	45.50	45.25	45.70	45.45
STR20	38.70	38.45	38.90	38.65
น้ำยางชั้น 60%	29.10	28.85	29.30	29.05

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง